



› [Chính trị](#) › [Quốc hội và cử tri](#) › [Hội đồng Nhân dân](#) › [Phòng chống tham nhũng](#) › [Xã hội](#) › [Kinh tế](#) ›

[Văn hóa - Thể thao](#) / [Văn hóa](#) / [Du lịch - Thể thao](#) / [Văn nghệ](#)

Việt Nam tươi đẹp trong "Mùa hè bỏng cháy"

- Thứ Ba, 06/06/2023, 20:56 - [Chia sẻ](#)

Với giai điệu tươi trẻ, sôi động, cảnh quay đẹp tại các địa danh nổi tiếng ở Nam Trung Bộ, ca sĩ Tô Ngọc Hà hy vọng sau khi xem MV "Mùa hè bỏng cháy" khán giả sẽ thêm yêu quê hương Việt Nam.



MV "Mùa hè bỏng cháy" được phát hành trên kênh Youtube của Tô Ngọc Hà sau 4 ngày đã có hơn 9.000 lượt xem. Ảnh NVCC

Mùa hè bỏng cháy là ca khúc mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung. Nhiều năm nay, anh chọn giọng hát của nữ ca sĩ Tô Ngọc Hà để gửi gắm "đứa con tinh thần" của mình, trước đây là những bản ballad ngọt ngào, dịu nhẹ như *Nỗi nhớ 1*, *Nỗi nhớ 2*, *Thu trả cho đời...* và nay là ca khúc sôi động, trẻ trung *Mùa hè bỏng cháy*.

Thực ra, “lời hát và giai điệu *Mùa hè bỏng cháy* khá chậm, nhẹ nhàng đúng kiểu chuẩn chỉnh của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung, nhưng tôi và êkíp làm cho sôi động, tươi trẻ như đúng tên của ca khúc”, ca sĩ Tô Ngọc Hà chia sẻ.

Mặc dù thể mạnh nhạc trữ tình, từng là á quân chương trình Thần tượng Bolero 2019, thế nhưng với MV này, Tô Ngọc Hà chọn EDM (nhạc nhảy điện tử). “Tôi và nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung thống nhất với nhau sẽ làm cho *Mùa hè bỏng cháy* khác các ca khúc (trữ tình) khác của anh, cũng là mong muốn mọi người nhớ đến tôi với tư cách một ca sĩ đa năng hơn là đóng khung vào thể loại nhạc trữ tình bolero”.

MV được quay dọc các bãi biển Nam Trung Bộ. Ảnh NVCC

MV *Mùa hè bỏng cháy* được êkíp chọn bối cảnh dọc các bãi biển Nam Trung Bộ từ những danh thắng ở Quy Nhơn với Kỳ Co, Eo Gió, đồi quạt gió đến bãi cát dài nắng vàng biển xanh của biển Nha Trang cùng nhà hát Đờ đờ bản sắc Việt...

MV được thực hiện trong gần 1 tháng. Tô Ngọc Hà kể: “Cứ 12 giờ trưa là êkíp lại kéo nhau ra bãi biển để ghi hình vì đó là thời điểm đúng nắng, sẽ ghi được hình đẹp nhất. Có những hôm quay đi quay lại góc hình trong thời tiết 39 - 40 độ. Chúng tôi động viên nhau để MV có hiệu

ứng tốt nhất, khiến khán giả mãi nhớ khi thường thức và thấy yêu quê hương Việt Nam hơn”.

Hình ảnh trong MV "Mùa hè bỏng cháy"

Trong MV còn có những shot flycam quay những con đèo, vùng biển Nam Trung Bộ nhìn từ trên cao. “Tôi mong bài hát dài 15 phút, vì quay quá nhiều shot đẹp mà phải cắt đi. Thậm chí những cảnh quay ở hang Heo, Hòn Tằm còn không cho được vào MV”.

Tô Ngọc Hà cho biết, “sau khi MV được phát hành, nhiều người quen, bạn bè, khán giả đã nhắn tin khen ‘non nước Việt Nam đẹp quá trời quá đất’. Có những người đang ở nước ngoài thì nói xem xong MV chỉ muốn về Việt Nam ngay; nhiều người đã lên kế hoạch đi du lịch Nha Trang, Quy Nhơn”.

*Tô Ngọc Hà hy vọng khán giả xem MV thấy yêu quê hương Việt Nam hơn.
Ảnh NVCC*

Được biết, Tô Ngọc Hà và êkíp đã bắt tay lên ý tưởng làm MV mới “Mùa đông nhớ anh”, cũng là một ca khúc mới của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung. Cả nhạc sĩ và ca sĩ đều đang háo hức hiện thực hóa từng bước ý tưởng mỗi mùa giới thiệu đến người yêu nhạc một tác phẩm với những màu sắc thú vị.

Hà Hương

#



Theo dõi trên [oogle News](#)



CÁC TIN KHÁC

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Ý kiến của bạn



Bắc Giang: Không cắt điện tại các điểm ra đề thi, in sao đề, chấm thi

🕒 9 phút trước

Xúc động hình ảnh cậu con trai khoe giấy khen trước di ảnh bố

🕒 10 phút trước

Căng thẳng cuộc thi giành vé vào trường THPT “hot” nhất Hà Tĩnh

🕒 19 phút trước

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp gấp về vụ vỡ đập lớn ở Ukraine

🕒 29 phút trước

Viện Dinh dưỡng Quốc gia giám sát Chiến dịch bổ sung vitamin A tại Hòa Bình

🕒 30 phút trước

Nong hẹp bao quy đầu tại phòng khám tư, bé trai 9 tuổi phải mổ cấp cứu

🕒 33 phút trước

Đại học Bách khoa Hà Nội công bố thành lập thêm Trường Vật liệu và Trường Hóa - Khoa học sự sống

🕒 1 giờ trước

Tập trung gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ, tăng tốc việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

🕒 1 giờ trước

WB đưa ra triển vọng mờ nhạt cho nền kinh tế toàn cầu

🕒 1 giờ trước

Đề xuất nguyên tắc, điều kiện xét tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ

🕒 2 giờ trước

Phó Tổng Biên tập: LÊ THANH KIM - NGUYỄN THỊ MINH HẰNG

Trụ sở tòa soạn: 35 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0986.231204 - 0904.412489.

Fax: (84) 08046659.

Email: toasoan@dbnd.vn, baodientu@dbnd.vn

Giấy phép số 392/GP_BTTTT Cấp ngày 20/09/2013.

©2022. Bản quyền thuộc về Báo Đại biểu Nhân dân.

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

Liên hệ quảng cáo:

- 0986.231204

- 0912.018525